

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน</p> <p>แนวหน้า</p>	<p>ร่างรัฐธรรมนูญ</p> <p>-เสนอข่าว นายจอน อึ้งภากรณ์ ที่ปรึกษากลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ กล่าวถึงร่างรัฐธรรมนูญที่เตรียมจะลงประชามติ ว่า ยังมีเนื้อหาที่ไม่ทันกับสถานการณ์ เนื่องจากประเทศไทยมีระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าครอบคลุมประชากรทุกกลุ่ม ดังนั้นไม่ควรกำหนดสิทธิเฉพาะผู้ยากไร้ แต่ควรระบุว่าประชาชนทุกภาคส่วนมีสิทธิเข้าถึงบริการสุขภาพภาครัฐได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หรือรัฐต้องจัดให้ประชาชนทุกส่วนเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างเท่าเทียมกัน เนื่องจากการเขียนให้เฉพาะคนยากไร้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย จะก่อให้เกิดการแบ่งชนชั้น ทำให้คนยากจนได้รับบริการด้อยกว่ากลุ่มอื่นๆ และควรเพิ่มเติมคำว่าเสมอภาค เพื่อให้ทุกคนมีสิทธิรับการรักษาพยาบาลเสมอกัน นอกจากนี้ ด้านการศึกษาก็มีการลดและจำกัดสิทธิประชาชน อาทิ การจำกัดเรื่องระดับการศึกษา ขณะที่ประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ หรือจีน ต่างพัฒนาระบบสวัสดิการสังคม ทั้งการศึกษาและสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงถ้วนหน้า</p> <p>ที่กังวลคือ ขณะนี้มีความพยายามผลักดันให้ทบทุนพ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 ที่มองว่าควรมีเงินควรจ่ายส่วนหนึ่งของค่ารักษา โดยไม่ใช้การจ่ายเบี้ยประกันล่วงหน้าตามฐานะและความสามารถจากการภาษีอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน</p> <p>-เสนอบทความ ว่า กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ มีกำหนดการประชุมครั้งต่อไปในวันที่ 25 เมษายน แต่คณะอนุกรรมการที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการชี้แจงเนื้อหาและทำประชามติ มีการประชุมทุกวัน เบื้องต้นมีการวางแผนให้ 3 กระทรวงหลัก คือ มหาดไทย สาธารณสุข ศึกษาธิการ ส่งข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมเป็นวิทยากรกระบวนการจังหวัดละ 5 คน เพื่อให้เป็นคีย์แมนของการทำความเข้าใจต่อเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญที่ถูกต้อง ชัดเจน ตรงประเด็นให้กับวิทยากรในระดับอำเภอ อำเภอละ 20 คน โดยให้นายอำเภอเป็นประธานวิทยากร จากนั้นให้วิทยากรระดับอำเภอ อบรมวิทยากรระดับหมู่บ้าน หมู่บ้านละ 4 คน ที่จะประกอบด้วย อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ประธานกองทุนหมู่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน เป็นต้น ทำหน้าที่อธิบายและชี้แจงสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญให้กับประชาชนในหมู่บ้านแบบตัวต่อตัว ซึ่งเชื่อกันว่า กระบวนการในลักษณะนี้จะเริ่มขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป</p> <p>ทั้งนี้ ประชาชนทุกคนสามารถดาวน์โหลด “คำอธิบายสาระสำคัญของร่างรธน.” ที่เป็นตัวหนังสือ จำนวน 35 หน้า และที่เป็น “อินโฟกราฟิก” ได้ที่ http://cdc.parliament.go.th ซึ่งเป็นการย่อยเนื้อหาของร่างฯ ทั้ง 279 มาตรา เอาไว้เพียง 14 หน้า โดยชุดจุดเด่น 10 ข้อ</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์ สวท. สำนักข่าวไทย บ้านเมือง</p> <p>บ้านเมือง</p> <p>คมชัดลึก ผู้จัดการรายวัน 360 องศา</p>	<p>หมอกควันภาคเหนือ</p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. เผยหมอกควัน 8 จังหวัดภาคเหนือสัปดาห์ที่ผ่านมา มีผู้ป่วยแล้ว 21,891 ราย ในกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดทุกชนิด กลุ่มโรคทางเดินหายใจ กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ และกลุ่มโรคตาอักเสบ ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด จัดส่งหน้ากากอนามัยกว่า 600,000 ชิ้น พร้อมให้บริการทางการแพทย์ 24 ชม. และนำ 4 กลุ่มเสี่ยงให้หลีกเลี่ยงการออกนอกบ้าน งดกิจกรรมกลางแจ้ง</p> <p>-ด้าน น.พ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวว่า ได้ให้ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขภัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก จัดส่งหน้ากากอนามัยให้ 8 จังหวัดภาคเหนือ รวม 200,000 ชิ้น สำรองไว้ที่ส่วนกลางอีก 600,000 ชิ้น พร้อมสั่งการให้สถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่เตรียมยาเวชภัณฑ์ที่จำเป็นให้บริการผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับภาพรวมผลกระทบต่อด้านสุขภาพยังไม่พบประชาชนมีอาการรุนแรง ให้ทุกจังหวัดเฝ้าระวัง และให้คำแนะนำประชาชนอย่างต่อเนื่องผ่านอาสาสมัครสาธารณสุข และสื่อต่างๆ</p> <p>-เสนอข่าว พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. เป็นห่วงสุขภาพและความเป็นอยู่ของประชาชนที่ประสบปัญหาหมอกควันในภาคเหนือ โดยเฉพาะที่ จ.เชียงใหม่ และจะลงพื้นที่ไปติดตามการแก้ไขปัญหา ในวันที่ 27 เมษายน นี้</p> <p>-ด้านกรมควบคุมมลพิษ รายงานคุณภาพอากาศ พบค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน อยู่ระหว่าง 63-171</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
คมชัดลึก	<p>ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เกินมาตรฐานที่บริเวณ ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย , ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ต.ศรีภูมิ อ.เมือง เชียงใหม่, ต.ช้างเคือง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่</p> <p>-เสนอข่าว กลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่และอีกหลายสถาบันใน จ.เชียงใหม่ ได้รวมตัวกันตั้งเพจเฟซบุ๊กชื่อ SILENT GEN Y เพื่อทำการรณรงค์ให้ผู้คนในพื้นที่ได้ตระหนักถึงอันตรายจากปัญหาหมอกควัน และสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหา รวมทั้งเกิดความตื่นตัวในการร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหา และเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาอย่างเกิดผลเป็นรูปธรรม ล่าสุดได้นัดกันจัดกิจกรรมรณรงค์เชิงสัญลักษณ์ ด้วยการนัดรวมตัวกันพร้อมสวมใส่หน้ากากอนามัย และมีการแจกจ่ายแผ่นพับรณรงค์กับหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยว ที่บริเวณอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ในวันที่ 24 เมษายน นี้</p>
กรุงเทพธุรกิจ	<p>ภัยแล้ง</p> <p>-เสนอข่าว ที่รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอย่างต่อเนื่อง หลังประปาเทศบาลไม่สามารถจ่ายน้ำได้อย่างเพียงพอ นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาล กล่าวว่า การสนับสนุนของหลายหน่วยงานทำให้พ้อมีน้ำใช้ระดับประคองไปได้ หลังจากนั้นเตรียมที่จะทำแผนในการแก้ไขปัญหาระยะยาว ซึ่งต้องหารือกับหลายหน่วยงาน เพื่อให้ระบบน้ำมีความมั่นคงเพียงพอ ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อ</p>
ทีวีช่อง ThaiPBS ผู้จัดการออนไลน์ ไทยโพสต์ New)108	<p>การใช้กัญชาทางการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว ภก.สมชาย ปรีชาทวีกิจ รักษาการรองเลขาธิการ ออย. เผยว่า ปัจจุบันยังไม่มียาที่ทำจากกัญชา และเป็นยาที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาแต่อย่างใด เพราะยังไม่มีข้อมูลการศึกษาวิจัยทางคลินิกในคนเพียงพอ เผยเตรียมแก้ พ.ร.บ.ยาเสพติด ปี 2522 เปิดทางให้กัญชาช่วยบำบัดอาการป่วยได้มากขึ้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของ กฤษฎีกา</p> <p>ทั้งนี้ปัจจุบันมีการใช้กัญชาในทางการแพทย์ของต่างประเทศ โดยมีข้อบ่งใช้ ได้แก่ บรรเทาอาการคลื่นไส้อาเจียนที่เกิดจากการใช้เคมีบำบัดในผู้ป่วยมะเร็ง เพิ่มความอยากอาหารในผู้ป่วยโรคเอดส์ รักษาภาวะปวดเกร็ง ในผู้ป่วยโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง รักษาอาการปวดในผู้ป่วยโรคกระดูกสันหลังส่วนคอและส่วนเอว รักษาภาวะปวดเกร็ง ในผู้ป่วยโรคชนิตต่างๆ ขณะนี้อยู่ในระหว่างการศึกษาวิจัย และในต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา ยังไม่มีการรับรองให้มีการนำพืชกัญชามาใช้ในการรักษาโรคกระดูกสันหลังส่วนคอและส่วนเอว เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลการศึกษาวิจัยทางคลินิกในคนเพียงพอ ที่จะยืนยันประสิทธิผลและความปลอดภัย</p> <p>-เสนอข่าว รัฐบาลแคนาดาเตรียมออกกฎหมายอนุญาตให้ประชาชนใช้กัญชาได้ คาดว่าจะลดปัญหาอาชญากรรมแอบซื้อขายในประเทศ โดยจะมีการควบคุมการซื้อขาย ปริมาณ และจุดประสงค์ของใช้กัญชาอย่างเข้มงวด ขณะที่พรรคฝ่ายค้าน เผยว่า ข้อกฎหมายดังกล่าวจะทำให้สุขภาพของชาวแคนาดาเสื่อม โดยเฉพาะในหมู่วัยรุ่น</p>
บ้านเมือง เดลินิวส์ ข่าวสด มติชน กรุงเทพธุรกิจ M2F	<p>จับยาลดความอ้วน</p> <p>-เสนอข่าว พล.ต.ต.ประเสริฐ พัฒนาดี ผบก.ปคบ. ภญ.สุภัทรา บุญเสริม รักษาการผอ.สำนักด่านอาหารและยา ร่วมแถลงข่าวการตรวจยึดวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 2 วัตถุออกฤทธิ์ประเภท 4 ยาลดน้ำหนัก และยาที่ใช้รับประทานเพื่อเสริมฤทธิ์ของวัตถุออกฤทธิ์ อาทิ ยาวิตามินบีคอมเพล็กซ์ ยาไวโอแล็กซ์ บิซโซโคติล, ยาคอเฟนามีน, ยาซูด รวมกว่า 160,000 เม็ด รวมมูลค่าความเสียหายกว่า 5 ล้านบาท</p> <p>พล.ต.ต.ประเสริฐ กล่าวว่า จากกรณีพริตตี้สาวกระโดดจากคอนโดชั้น 16 ย่านสุขุมวิท โดยสาเหตุคาดว่าเกิดจากกินยาลดความอ้วนและประสาทหลอน ตำรวจจึงประสานกับ ออย.เพื่อขยายผลหาแหล่งลักลอบขายยาลดความอ้วนดังกล่าว กระทั่งนำหมายค้นศาลจังหวัดมหาสารคาม เข้าตรวจค้นเป้าหมาย 3 แห่งใน จ.มหาสารคาม พบของกลางข้างต้น ตรวจสอบพบว่าทั้ง 3 จุดเป็นร้านขายผ้าผืน ไม่มีใบอนุญาตในการขายยา ตำรวจเคยลงพื้นที่กวาดล้างจับกุม 2 ครั้งแล้ว แต่ยังมีลักลอบขายในราคาชองละ 450 บาท ทั้งนี้ ในส่วนของสื่อโทรทัศน์และบุคคลที่มีชื่อเสียงที่เข้าไปร่วมโฆษณาขายยาต่างๆ นั้น ถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายเช่นกัน</p>
ทีวีช่อง 7	<p>ยาระเบิดพุง</p> <p>-เสนอข่าว ที่ จ.สระบุรี ตำรวจพบศพหญิงสาวอายุ 21 ปี เสียชีวิตอยู่ในบ้านพัก ขณะที่เพื่อนผู้ตาย กล่าวว่า เคยเห็นเพื่อนสั่งยาลดความอ้วน หรือ “ยาระเบิดพุง” ทางเฟซบุ๊กมากิน คาดว่าสาเหตุการเสียชีวิตน่าจะมาจากการกินยาลดความอ้วน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
เนชั่นสุดสัปดาห์	<p>พ.ร.บ.แม่วัยรุ่น 2559</p> <p>-เสนอข่าว รัฐบาลคสช.เร่งออกกฎหมายเพื่อช่วยหยุดอัตราการเพิ่มขึ้นของแม่วัยรุ่น ได้แก่ พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 มีผลบังคับใช้หลังจากนี้ไป 120 วัน หรือประมาณเดือนกรกฎาคม มีเนื้อหาสำคัญ คือ กำหนดให้วัยรุ่น หมายถึง บุคคลที่มีอายุ 10-20 ปี และตั้งให้มีคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น รวมทั้งให้สถานศึกษาจัดให้มีการเรียนการสอนเรื่องเพศวิถีที่เหมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียน โดยครูที่ผ่านการอบรม หรือมีประสบการณ์ในการสอนเพศวิถีโดยตรง</p> <p>ด้าน จิตติมา ภาณุเตชะ ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ มูลนิธิสร้างสุขภาวะทางเพศ ผู้หญิงเผยว่า</p> <p>อยากเสนอให้เพิ่มเติมสวัสดิการเด็ก 3 ส่วน</p> <p>อย่างเร่งด่วน คือ 1.ฮอตไลน์วัยรุ่นสายด่วน 24 ชั่วโมง เพื่อให้คำปรึกษาทุกเรื่อง 2.ครอบครัวชั่วคราว เป็นสวัสดิการครบวงจร สำหรับแม่วัยรุ่นระหว่างตั้งครรภ์และหลังจากคลอดลูก และ 3.การรับบุตรบุญธรรม กรณีแม่วัยรุ่นไม่พร้อมมีลูก</p>
สยามรัฐ สัปดาห์วิจารณ์	<p>ไข่มาลาเรีย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อำนาจ กาจันะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงสถานการณ์โรคไข่มาลาเรียทั่วโลก จากรายงานของ WHO ปี 2558 มีผู้ป่วยประมาณ 214 ล้านราย เสียชีวิต 438,000 ราย สำหรับไทย จำนวนผู้ป่วยลดลงจาก 150,000 ราย ในปี 2543 เหลือเพียง 24,850 ราย ในปี 2558 ส่วนใหญ่อยู่ตามแนวชายแดน</p> <p>กระทรวงสาธารณสุขได้พัฒนายุทธศาสตร์กำจัดโรคมาลาเรีย ระยะเวลา 10 ปี (2560-2569) มีเป้าหมายให้ไทยปลอดจากโรคไข่มาลาเรียทั้งประเทศ และได้รับการรับรองเป็นเขตปลอดโรคไข่มาลาเรียจากองค์การอนามัยโลก ในปี 2569</p>
กรุงเทพธุรกิจออนไลน์	<p>ทำลายวัคซีนโปลิโอชนิดที่ 2</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อำนาจ กาจันะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ขณะนี้ประเทศต่างๆทั่วโลกจึงได้ทำพันธสัญญาผ่านองค์การอนามัยโลก(ฮู) ในการกวาดล้างโรคโปลิโอให้หมดไป โดยเริ่มจากการกำจัดโปลิโอสายพันธุ์ที่ 2 เนื่องจากเป็นสายพันธุ์ที่พบมีการกลายพันธุ์ จึงมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้วัคซีนจากแบบหยอด 3 สายพันธุ์ มาเป็น แบบหยอด 2 สายพันธุ์ คือ สายพันธุ์ที่ 1 และ 3 ตัดสายพันธุ์ที่ 2 ออกไป ร่วมกับการให้วัคซีนแบบฉีดที่เป็นวัคซีนรวม 3 สายพันธุ์ เพื่อเป็นการตัดวงจรการกลายพันธุ์</p> <p>สธ.เตรียมเผาวัคซีนโปลิโอแบบหยอด 3 แชนโดส โดยจะเริ่มทยอยทำลายวัคซีนตั้งแต่วันที่ 26-28 เมษายน 2559 มีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นผู้ดูแล ส่วนกลางจะเริ่มทำลายอย่างเป็นทางการในวันที่ 26 ที่ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ขณะที่ทั่วโลกก็มีการเผาทำลายทั้งวัคซีนตัวเดิมทิ้ง เพื่อตัดวงจรการระบาดเช่นกัน</p>
ข่าวสด สยามรัฐ คม ชัด ลึก	<p>-เสนอข่าว นางสาวรรณา จุ่งรุ่งเรือง ผอ.สำนักสิ่งแวดล้อม(สสล.) ในฐานะประธานกรรมการขับเคลื่อนการเก็บกลับและทำลายวัคซีนโปลิโอ ชนิดที่ 2 trivalent OPV กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า พื้นที่กทม.มีคลังวัคซีน จำนวน 21 แห่ง และหน่วยบริการ 429 แห่ง ซึ่งได้มอบหมายให้สำนักอนามัย และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 13 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกันรวบรวมวัคซีนจากคลังวัคซีน และหน่วยบริการดังกล่าวตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป โดยกำหนดวันทำลายวันที่ 27 เม.ย.นี้ ที่โรงงานเตาเผาขยะติดเชื้อออนนุช ประเวศ</p> <p>-เสนอข่าว 155 ประเทศทั่วโลก เริ่มเปลี่ยนมาใช้วัคซีนโปลิโอชนิดใหม่โดยพร้อมเพรียงกัน นับเป็นความคืบหน้าครั้งสำคัญในการกำจัดโรคโปลิโอให้หมดไปจากโลก จากวัคซีนแบบเก่าที่ประกอบไปด้วยไวรัสโปลิโอ 3 สายพันธุ์ คือ ชนิดที่ 1, 2, 3 มาใช้วัคซีนแบบหยอดใส่ปากชนิดใหม่ที่ประกอบไปด้วยไวรัสเพียง 2 สายพันธุ์ คือ ชนิดที่ 1 และ 3 เนื่องจากเชื้อไวรัสชนิดที่ 2 ได้ถูกกำจัดหมดไปจากโลกตั้งแต่ปี 2542 การปรับเปลี่ยนวัคซีนเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน โดย จนท.สธ.หลายพันคนใน 155 ประเทศจะเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 2 สัปดาห์ ซึ่งประเทศที่เข้าร่วมส่วนใหญ่เป็นกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา และมีประเทศที่ร่ำรวยอย่างรัสเซียและเม็กซิโก รวมอยู่ด้วย</p>
ไทยโพสต์ ข่าวสด	<p>คนเมืองเสี่ยงโรคติดต่อ</p> <p>-เสนอข่าว การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายการป้องกันควบคุมโรคในเมืองใหญ่</p> <p>นพ.สมชาย พิระปรกรณ์ เจ้าหน้าที่ผู้อำนวยการ องค์การอนามัยโลก กล่าวว่า จากข้อมูลพบว่าประชากรอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ กว่า 15 ล้านคน และประชากรทั่วประเทศ 40-50 เปอร์เซ็นต์อาศัยอยู่ในเมืองใหญ่ทั่วประเทศ โดยเมืองเล็กเมืองน้อยทั่วประเทศไทยกำลังขยายตัวเติบโตอย่างรวดเร็ว ดังนั้นรัฐต้องรีบทำให้เกิดระบบสาธารณสุขที่มี</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>คุณภาพมากขึ้นในทุกพื้นที่</p> <p>ด้าน พญ.วันทนี วัฒนะ รองปลัด กทม. กล่าวว่า กทม.พยายามป้องกันและควบคุมโรคมาอย่างต่อเนื่อง แต่ด้วยข้อจำกัดของบุคลากรและงบประมาณ ทำให้ไม่สามารถดูแลคนกรุงเทพฯ ได้ทั่วถึง จึงต้องประสานขอความร่วมมือหน่วยงานทุกภาคส่วนร่วมดำเนินการ โดยเฉพาะการรายงานข้อมูลการพบโรคต่างๆ อย่างรวดเร็ว เพื่อให้สามารถดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคได้เร็วที่สุด</p> <p>ผศ.ดร.นพ.ภูติ เทชาติวัฒน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป มหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวว่า สิ่งประเทศไทยต้องทำก็คือลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงระบบสุขภาพของคนไทย รวมทั้งจัดทำระบบข้อมูลของงานด้านสาธารณสุขให้เชื่อมโยงกันอย่างบูรณาการ ทั้งนี้ ปัญหาสำคัญคือในกลุ่มคนที่เปราะบางทางด้านสาธารณสุข ได้แก่คนที่มีรายได้น้อย คนต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในไทย รวมถึงในชุมชนสลัมที่มีความแออัด ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่มต้องลงพื้นที่หาข้อมูลให้ได้มากที่สุด หาเอกชนมาร่วมลงทุนทำงานด้านสุขภาพกับรัฐ รวมไปถึงให้ความสำคัญกับการศึกษาด้านสุขภาพ การวางผังเมือง และการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานและโรงพยาบาลต่างๆ พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์และรักษาสุขภาพ และพัฒนากำลังคน</p> <p>นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.สคร.ที่ 13 กรุงเทพฯ กล่าวว่า เป็นห่วงพื้นที่กรุงเทพฯ ผังตะวันออกมากที่สุด เพราะพื้นที่มีลักษณะเป็นชนบทมากกว่าฝั่งตะวันตก ทั้งนี้ รัฐต้องให้ความสำคัญกับกลุ่มนักเดินทางมากขึ้น พบว่า 10-20 เปอร์เซ็นต์ของนักเดินทางเจ็บป่วยระหว่างเดินทาง และกลุ่มคนต่างด้าวตามแคมป์ก่อสร้างต่างๆ ก็พบผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้น โดย 6 โรคที่คนป่วยในพื้นที่กรุงเทพฯ สูงสุดคือ โรคอุจจาระร่วง ไข้หวัดใหญ่ ไข้ไม่ทราบสาเหตุ ไข้เลือดออก ปอดอักเสบ และมือเท้าปาก</p>
ไทยรัฐ แนวนหน้าบ้านเมือง	<p>ร่างยุทธศาสตร์กิจกรรมทางกาย</p> <p>-เสนอข่าว สสส.-สธ.-กทม. จัดเสวนาสาธารณะการขับเคลื่อนกิจกรรมทางกายสู่ปฏิญญากรุงเทพ โดย ดร.สุปรีดา อุดุลยานนท์ ผู้จัดการ สสส. กล่าวว่า มียุทธศาสตร์ ผลักดันให้คนไทยมีกิจกรรมทางกายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ภายใน 5 ปี ลดความเสี่ยงกลุ่มโรค NCDs</p> <p>ด้าน นพ.ณัฐพร วงษ์ศุทธิภากร รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า โรค NCDs เป็นปัญหาสุขภาพอันดับหนึ่ง เผยปี 2557 คนไทยเสียชีวิตจากกลุ่มโรค NCDs รวม 5 แสนราย สธ. ร่วมกับ สสส. และภาคีเครือข่าย ได้จัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์กิจกรรมทางกายชาติ เพื่อส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายของประชาชนไทยทุกกลุ่มวัย ผ่านมิติต่างๆ ทั้งระบบการศึกษา ระบบสาธารณสุข ระบบคมนาคม ระบบผังเมือง สถานประกอบการ ชุมชน การกีฬามวลชน การสื่อสารรณรงค์ ระบบฐานข้อมูลและการวิจัย โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จพร้อมนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ในเร็ว ๆ นี้</p> <p>ทั้งนี้ สสส.จะเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดการประชุม The 6th ISPAH ระหว่างวันที่ 16-19 พ.ย.59 ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมี ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม เป็นประธานคณะกรรมการจัดการประชุมนานาชาติฯ และมี สธ. และกทม.เป็นเจ้าภาพร่วม ภายในงานมีการนำเสนอผลการศึกษาเรื่อง Report Card ซึ่งเป็นเครื่องมือวัดสถานการณ์กิจกรรมทางกายของเด็ก เปรียบเทียบกับ 40 ประเทศทั่วโลก มีการจัดทำร่างปฏิญญาสากล (Bangkok Declaration) ที่จะนำไปสู่การผลักดันนโยบายสุขภาพโลก ขับเคลื่อนนโยบายระดับสากลด้านส่งเสริมกิจกรรมทางกาย โดยที่ประเทศไทยได้แสดงบทบาทในการผลักดันนโยบายผ่านกลไกสมัชชาอนามัยโลก ดำเนินการจัดการประชุมคู่ขนาน (side meeting) เรื่องการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ระหว่างการประชุมสมัชชาอนามัยโลกครั้งที่ 69 ในเดือน พ.ค.59 และผลักดันการอภิบาลสุขภาพโลก (Global Health Governance) ว่าด้วยการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ในที่ประชุมสมัชชาอนามัยโลก ปี 2560</p>
เดลินิวส์	<p>หนุนเก็ชกรให้บริการระดับปฐมภูมิ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ชูชัย ศรชานี ผู้ช่วยเลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปี 2555-2559 กำหนดให้สปสช.สร้างความเข้มแข็งของระบบบริการ เน้นบริการปฐมภูมิที่จำเป็นอย่างทั่วถึงเป็นธรรม และมีคุณภาพมาตรฐาน</p> <p>ทั้งนี้ จากรายงานพบปัญหาการใช้ยาค่อนข้างมาก จึงมีเก็ชกรลงไปดูแลประชาชนในงานระดับปฐมภูมิ พบว่าสามารถช่วยลดปัญหาการใช้ยาไม่เหมาะสมลงได้ จึงมองว่างานสุขภาพระดับปฐมภูมิจากนี้ เก็ชกรจะร่วมมือกับบทบาทมากขึ้น</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
สยามรัฐ	<p>อก.-ทีเซลส์ผลิตยาต้าน HIV</p> <p>-เสนอข่าว นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผอ.องค์การเภสัชกรรม และ ดร.นเรศ ดำรงชัย ผอ.ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) ลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่าง 2 องค์กร ในความร่วมมือวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ยาชีววัตถุ เครื่องสำอาง และอาหารเสริมจากสารสกัดธรรมชาติ เพื่อผลักดันให้ผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด ทดแทนนำเข้าต่างประเทศ โดยโครงการแรกที่จะทำร่วมกันคือ วิจัยทางคลินิกยาต้านไวรัสเอชไอวี</p>
เดลินิวส์	<p>ขายแมงมุมพิษผ่านเฟซบุ๊ก</p> <p>-เสนอข่าว มีการประกาศขายแมงมุมพิษ "บราซิเลียน แวนเดอร์ริง" ผ่านเฟซบุ๊กในราคาตัวละ 800 บาท ซึ่งมีพิษรุนแรงกว่า "แมงมุมแม่ไม้ดำ" ถึง 18 เท่า ขนาดใหญ่ที่สุด โตเต็มวัยยาวถึง 15 ซม. โดยสัตวแพทย์ระบุว่า มีพิษร้ายแรงถึงชีวิต และยังไม่มียารักษาในไทย หากหลุดจากกรงเลี้ยงสามารถอาศัยอยู่ในเมืองไทยได้ มีพิษต่อระบบประสาทที่รุนแรงที่สุด มีนิสัยก้าวร้าว มีความรวดเร็ว ประสาทสัมผัสดี สามารถกระโดดกัดเหยื่อได้ หากซื้อไปเลี้ยงอาจถูกกัดตาย ด้านรองอธิบดีกรมอุทยานฯ จะดำเนินการส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลว่าได้มาถูกต้องหรือไม่</p>
มติชน ข่าวสด โพสต์ทูเดย์ แนวน้ำ กรุงเทพธุรกิจ	<p>บรรเทาป่วยหนัก</p> <p>-เสนอข่าว นายบรรหาร ศิลปอาชา ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ เมื่อวันที่ 21 เมษายนที่ผ่านมา ด้วยอาการโรคหอบหืด</p> <p>ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยความคืบหน้าอาการ ว่า อาการยังคงวิกฤต ต้องอยู่ห้องไอซียู และใช้เครื่องช่วยหายใจ ซึ่งแพทย์เฝ้าติดตามอาการอย่างใกล้ชิด ทางศิริราชพยาบาลจะออกแถลงการณ์รายงานอาการแจ้งให้ทราบอย่างต่อเนื่อง</p>
ข่าวสด	<p>สสจ.ร้อยเอ็ดอบรมครูอนามัย</p> <p>-เสนอข่าว นางสุขสันต์ อินทรวีเชียร ผู้ช่วย สสจ.ร้อยเอ็ด เปิดการประชุมโครงการพัฒนาความรู้และพฤติกรรมสุขภาพของเด็กและเยาวชนในโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ประกอบด้วย ครูอนามัย ผู้รับผิดชอบงานสุขศึกษาจาก รพ.ชุมชน สธ.อ. รพ.สต. รวม 100 คน นำความรู้ที่ได้รับกลับไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา ตามแนวทางสุขบัญญัติแห่งชาติ เพื่อปฏิบัติตนเองให้ถูกต้อง สุขภาพที่ดีที่ยั่งยืน มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ</p>
มติชน คอลัมน์ แวดวงทูเดย์	<p>ประกวดภาพถ่ายวัคซีนและการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน</p> <p>-เสนอข่าว สถาบันวัคซีนแห่งชาติ เชิญชวนประกวดภาพถ่ายความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับวัคซีนและการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ชิงเงินรางวัลกว่า 100,000บาท ปิดรับผลงาน 29 เมษายนนี้ คลิ๊กดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.nvi.go.th</p>